



DALLAS COUNTY
PROMISE

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

“I have family members that have student loans, and it made me very anxious—picking colleges, what I could afford, and whether or not I wanted to be paying student loans for a lifetime. With the Dallas County Promise, I’ll be able to get a degree that can [help me] get a job immediately.”

—KENNEDY, PROMISE SCHOLAR



Dallas County Promise là gì?

Không chỉ là một chương trình học bổng:



Giáo dục miễn phí



Tư vấn đảm bảo thành công



Cố vấn bởi các trường và các nhà lãnh đạo trong khu vực DFW



Cơ hội chuyển trường, cố vấn, và lực lượng lao động

Tại Sao Nên Cân Nhắc Chọn Promise?

Hầu hết các đối tác của chúng tôi **KHÔNG có yêu cầu VIẾT LUẬN**, và một số đối tác cũng **KHÔNG có yêu cầu về THU NHẬP hay điểm GPA**. Một khi bạn đã ghi danh, nhân viên hỗ trợ chuyên trách sẽ giúp bạn kết nối với các tài nguyên trong khuôn viên trường và định hướng cho bạn tốt nghiệp thành công. Bạn có thể có lựa chọn trực tiếp theo học tại một trường đại học đối tác của Promise, hoặc sau khi lấy bằng cao đẳng tại Dallas College, bạn có thể chuyển sang một trường đại học đối tác để lấy bằng cử nhân, và bất kỳ số tiền học phí nào còn thiếu sẽ được chi trả toàn bộ! Tìm hiểu thêm tại www.DallasCountyPromise.org/Students.

GHI CHÚ ĐẶC BIỆT: Mỗi trường cao đẳng và đại học đối tác có các yêu cầu đầu vào cụ thể và thời hạn ưu tiên riêng cần cân nhắc đối với các chương trình học bổng cơ sở bổ sung. Truy cập www.dallascountypromise.org/students/college-partners để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để tôi trở thành một Promise Scholar?



Gửi cam kết của bạn trước ngày **2 tháng 2, 2022**



Đăng ký với trường bạn chọn và nộp đơn xin hỗ trợ tài chính—FAFSA hoặc TASFA—trước ngày **1 tháng 3, 2022**



Đăng ký các khóa học trước ngày **27 tháng 7, 2022**

www.dallascountypromise.org

@DallasCoPromise





Chương trình Dallas County Promise là lựa chọn dành cho BẠN.

Lấy chứng chỉ, bằng cao đẳng, hoặc bằng cử nhân mà không phải tự bỏ tiền đóng học phí. Ngoài ra, bạn sẽ có thể tiếp cận tập thể nhân viên hỗ trợ tận tâm để giúp tìm các tài nguyên dành cho bạn. Chúng tôi có các đối tác đại học không yêu cầu điểm số hay thu nhập hộ gia đình cụ thể, và chúng tôi không ràng buộc bạn trong trường hợp bạn có các ý tưởng khác cho cuộc sống của mình sau trung học.

www.dallascountypromise.org

@DallasCoPromise   



Tôi Có Đủ Điều Kiện Không?

- Dallas County Promise Pledge dành cho học sinh trung học sắp tốt nghiệp (Lớp năm 2022) vào ngày 1 tháng 9, 2021.
- Có hơn 50 trường trung học tham gia trên 11 khu học chánh ở Hạt Dallas. Truy cập www.dallascountypromise.org/students/highschools để biết danh sách hoàn chỉnh.
- Dành cho công dân Hoa Kỳ và người không phải công dân Hoa Kỳ nhưng đủ điều kiện cư trú tại TX.

Bước quan trọng và ngày

2/2/22

Gửi Cam Kết Của Bạn Trước Ngày 2 Tháng 2, 2022



Gửi "Cam Kết Promise" tại DallasCountyPromise.org. Hãy nhớ rằng: Cam Kết này không ràng buộc bạn với bất kỳ trường đại học hay định hướng nghề nghiệp nào. Việc này là để xác nhận bạn đủ điều kiện được đề nghị học bổng để trả cho số tiền học phí còn thiếu.

1/3/22

Đăng ký với Trường và Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính trước ngày 1 tháng 3, 2022



Hãy nộp đơn nhập học cho một trường cao đẳng hay đại học đối tác Promise thông qua ApplyTexas.org hoặc trang web của đối tác.



Nộp Đơn Xin **Liên Bang Hỗ Trợ Sinh Viên (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) năm 2022-2023** hoặc **Đơn Xin Tiểu Bang Texas Hỗ Trợ Tài Chính (Texas Application for State Financial Aid, TASFA) năm 2022-2023** và liệt kê các trường cao đẳng hoặc đại học đối tác Promise bạn đang xem xét theo học.

27/7/22

Đăng Ký Các Khóa Học Trước Ngày 27 Tháng 7, 2022



Chọn các khóa học và hoàn thành quy trình đăng ký học kỳ Mùa Thu 2022.

